

BÁO CÁO**Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2014-2015**

Năm học 2014 – 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cùng với khí thế cả nước kỷ niệm các ngày lễ lớn: kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2015, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn, 74 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam, 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, đặc biệt là sự kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015 đạt kết quả, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**1. Thuận lợi**

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được sự quan tâm của các cấp, các ngành phối hợp và đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Ban Giám hiệu tại các đơn vị trường học trong toàn tỉnh.

Cán bộ đoàn trường có nhiều kinh nghiệm, năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác. Việc thực hiện học sinh là Bí thư Đoàn Trường THPT từng bước phát huy hiệu quả, trong tổ chức hoạt động có nhiều ý tưởng mới đi vào thực chất giúp phong trào thi đua được học sinh hưởng ứng tích cực.

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên có tư tưởng ổn định, xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong trường học. Đã tổ chức được nhiều hoạt động mới, thu hút được đông đảo đoàn viên hưởng ứng.

Đoàn Thanh niên của các trường đã phát huy hiệu quả hướng dẫn Liên tịch số: 08-HDĐT/TĐ-SGD&ĐT, ngày 27/02/2013 về việc tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Khó khăn

Hàng năm, nhân sự trong BCH Đoàn trường có sự thay đổi nên cán bộ đoàn mới nhận nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức và còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thanh niên.



Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên do phải tập trung nhiệm vụ học tập nên còn phần nào hạn chế khi tham gia hoạt động phong trào; một bộ phận nhỏ trong học sinh, sinh viên vẫn chưa nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm đối với học tập và rèn luyện nên đã ảnh hưởng đến hoạt động phong trào.

Một số đơn vị thiếu hội trường, sân bãi hoạt động dẫn đến một số hoạt động lớn mang tính tập trung số lượng nhiều còn gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của các trò chơi game online, tệ nạn xã hội... đã phần nào tác động đến một bộ phận học sinh, sinh viên.

Bí thư Đoàn trường thực hiện công tác kiêm nhiệm, việc thực hiện chế độ cho Bí thư Đoàn trường ở một số đơn vị còn nhiều khó khăn, đa số các trường chưa có thời gian để tổ chức sinh hoạt Chi đoàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục

1.1. 100% Đoàn trường tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập các Nghị quyết của Đảng; Đoàn, Hội các cấp, học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn bằng bộ dụng cụ hỗ trợ; tổ chức hội thi trực tuyến “*Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*” có 3000 học sinh, sinh viên tham gia, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “*Con đường cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới*” và thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre lần thứ V tiến tới Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Toàn quốc lần thứ VII. Tổ chức các đợt sinh hoạt “*Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*”, “*Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn*”⁽¹⁾

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện hướng dẫn Liên tịch số: 08-HD/LT/TĐ-SGD&ĐT, ngày 27/02/2013 về việc tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

100% đoàn viên, học sinh, sinh viên đều được Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp tổ chức tuần lễ công dân học sinh, các buổi sinh hoạt nội qui, qui chế nhà trường để triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học, đồng thời lồng ghép các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền về các nội dung cơ bản của các Luật liên quan đến thanh niên.⁽²⁾

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên gia đoạn 2013 – 2017*” và Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX về việc “*Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2102 – 2017*” với 326 cuộc có 52.927 lượt đoàn viên học sinh tham gia với nhiều hình thức như: treo băng rôn, phát thanh học đường, sinh hoạt dưới cờ, thi hái hoa dâng chủ, văn nghệ, rung chuông vàng ...

(2) Cụ thể như: Luật Giáo dục, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông...; tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo quê hương cho đoàn viên, thanh niên và tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, tham gia chương trình triển lãm bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức các chương trình văn nghệ hát về Biển đảo quê hương tập huấn về phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV, AIDS, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác... tiêu biểu một số đơn vị: Đoàn trường Cao đẳng Bến Tre, Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi, Thành phố Bến Tre, Bình Đại, Mỏ Cà Nam. Mỏ cà Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri, Trường THPT Chuyên Bến Tre, TC Y tế Bến Tre, Châu Thành.

1.3. Tiếp tục triển khai và thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, các Cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” đối với sinh viên các trường Cao đẳng; phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*” đối với các trường Trung cấp và dạy nghề và chương trình “*Khi tôi 18*” đối với các trường THPT⁽³⁾

100% đoàn trường triển khai thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của Đoàn và Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*” đến với học sinh, sinh viên.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa học đường.

* *Đối với đoàn viên học sinh, sinh viên:* Tập trung giáo dục, tạo môi trường cổ vũ, hỗ trợ, định hướng học sinh, sinh viên xây dựng lối sống đẹp, văn hóa học đường, văn hóa giao tiếp; tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống, sinh hoạt văn minh qua chương trình “*Học làm người có ích*” được triển khai đến 9/9 huyện, thành phố, trong đó nổi bật như Chợ Lách, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc.

Trong năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai chương trình “*Gắn kết yêu thương*” tiêu biểu là đơn vị huyện Bình Đại, Thạnh Phú, Cao đẳng Bến Tre qua đó tặng 104 phần quà, 380 cây viết và 500 quyển tập tổng kinh phí hơn 7,1 triệu đồng. Chương trình trải nghiệm “*Niềm tin xanh*” với 2.673 chiến sĩ đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục, hình thành nhân cách tốt cho các em.

* *Đối với đoàn viên giáo viên, giảng viên trẻ:* Tập trung tuyên truyền về văn hóa của người giáo viên, giảng viên: ứng xử văn minh, có lòng nhân ái, tác phong mẫu mực. Nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn chặn những hiện tượng, trào lưu xấu trong học đường: bạo lực học đường, vãn nạn chạy điểm, coi thường kỷ cương trường học.

* Nghiên cứu và triển khai các mô hình Văn hóa học đường dưới nhiều hình thức. Tổ chức cuộc thi “*Nét bút tri ân*”, “*Hoa đẹp tặng thầy*”, “*Đoàn viên học sinh thanh lịch*”, “*Hội thi tiếng hát học sinh*”, “*Liên hoan vũ điệu tôi yêu*”. Tiêu biểu một số đơn vị: Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, THPT Chuyên Bến Tre.

(3) Tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp trường 18 em, cấp tỉnh 6 em, học sinh 3 rèn luyện 35 cấp trường, 03 em cấp tỉnh. 01 em được đạt giải thưởng Trần Văn On toàn quốc.

Tiếp tục triển khai sâu rộng trong đoàn viên, học sinh Cuộc vận động “*Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác*” qua phát thanh, báo bảng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sưu tập hình ảnh về Bác, thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, danh nhân Việt Nam, thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và những nội dung về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tìm hiểu các tác phẩm văn học về Bác, tọa đàm với hình thức “*Rung chuông vàng*”, văn nghệ với chủ đề “*Tự hào thế hệ Bác Hồ*”; Một số mô hình được áp dụng gắn với cuộc vận động như: mô hình nêu gương, mô hình “*Nói lời cảm ơn, xin lỗi*”, phát động đăng ký thực hiện mô hình “*Tập thể tôn sư trọng đạo*”, phát động thi đua “*Học sinh 3 tốt*”, “*Thủ lĩnh trẻ tương lai*”, đăng ký xây dựng “*Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác*”, thực hiện các công trình thanh niên làm theo lời Bác, Đoàn trường tổ chức cho mỗi đoàn viên có sổ tay đăng ký học tập và làm theo lời Bác... Lồng ghép các chương trình “*Khi tôi 18*”, “*Chi đoàn văn hóa*”, “*Đoàn viên thanh lịch*”, “*Nhà giáo mẫu mực*”, “*Tập thể tôn sư trọng đạo*”...

42/42 trường THPT Trung tâm Giáo dục thường xuyên đều có triển khai thực hiện chương trình “*Khi tôi 18*” và tổ chức chương trình lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 với nội dung hình thức phong phú, giúp các em hiểu được ý nghĩa việc bước vào tuổi 18, xác định hướng đi đúng đắn, vai trò nghĩa vụ của bạn thân đối với gia đình và xã Tổ chức “*Liên hoan Khi tôi 18*” cấp tỉnh có hơn 300 học sinh tham gia.

1.5. Tiếp tục thực hiện chương trình "*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre*" với những hình thức phù hợp với học đường và từng đối tượng học sinh, sinh viên như: Lồng ghép nội dung chương trình vào chương trình chào đón tân sinh viên, học sinh, Lễ khai giảng năm học mới, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên dương học sinh giỏi và các hoạt động gắn với các vấn đề học tập, lối sống, hướng nghiệp cho học sinh. ⁽⁴⁾

1.6. Giáo dục truyền thống, lịch sử được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên, định hướng, cung cấp thông tin để thanh niên hiểu rõ và đấu tranh chống "*Diễn biến hoà bình*", nhận thức đúng đắn tình hình Biển Đông.

Phối hợp với Công an giáo dục những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; giáo dục pháp lệnh phòng chống tệ nạn xã hội, tác hại game online, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng vệ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Kết quả tổ chức 184 cuộc có 137.150 lượt đoàn viên, học sinh tham gia.

1.7. 100% các Huyện, Thành đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm học như: 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Liên hoan Vũ điệu tôi yêu cấp tỉnh với sự tham dự của 13 đội thi và hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh – sinh viên tham dự; 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... và các ngày lễ lớn trong năm. ⁽⁵⁾

1.8. Tổ chức sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh người đoàn viên, thanh niên đầu tiên, anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) với chủ đề "*Lý tưởng thanh niên trong thời kỳ mới*"; phát động các phong trào thi đua, phát triển lớp đoàn viên Lý Tự Trọng... vận động đoàn viên, học sinh quyên góp xây dựng khu lưu niệm anh Lý Tự Trọng tại Hà Tĩnh với số tiền 23.000.000 đồng.

1.9. Tổ chức hoạt động đội hình "*Niềm tin xanh*". Mỗi trường THPT trong toàn tỉnh chọn 10 đến 15 em học sinh có dấu hiệu chậm tiến học lực trung bình với các hoạt động tình nguyện tại chỗ thông qua hình thức trải nghiệm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân, lấy môi trường xa nhà, xa gia đình để cống hiến, rèn luyện với phương châm: "*Trải nghiệm để góp sức trẻ và trưởng thành hơn sau mỗi ngày*"., vận động tình nguyện đăng ký tham gia tại một địa phương khác huyện. ⁽⁶⁾

(4) Kết quả đã tổ chức 88 chương trình, tặng 1.967 suất học bổng cho 1.967 Học sinh nghèo, học bổng học phẩm tổng kinh phí 1.172.161.000 đồng.

(5) Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, các cuộc tọa đàm, tổ chức các chuyến về nguồn, sinh hoạt chuyên đề, các chương trình giao lưu văn nghệ... tổ chức 398 cuộc có 236.305 lượt đoàn viên, học sinh tham dự.

(6) Trong khoảng thời gian hoạt động 7 ngày tại địa phương các chiến sĩ cùng với đoàn viên, thanh niên địa phương và bà con nhân dân rải đá tuyến đường ấp; tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các thiết chế gia đình văn hóa; truyền về các căn bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa... hỗ trợ xây nhà tình thương, nhà nhân ái, phát hoang các tuyến đường giao thông nông thôn, chỉnh trang hàng rào cây xanh, đắp triền lộ, trồng hoa trên các tuyến đường xây dựng tuyến đường văn minh... Chăm sóc, dọn vệ sinh đền thờ liệt sĩ và các khu tưởng niệm; thăm hỏi, giao lưu với các chiến sĩ các đồn biên phòng trong tỉnh, giao lưu với các em thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, tham gia giao lưu bóng chuyền hơi, bóng đá, đờn ca tài tử, dã ngoại... ..

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. 100% đoàn viên, thanh niên khối trường học THPT, Trung cấp, Cao đẳng được tổ chức học tập, ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến nông thôn; tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bến Tre năm 2014, với sự tham gia của 65 thí sinh và 4 phần mềm sáng tạo. Đoàn các trường đều ứng dụng tốt công nghệ thông tin, sử dụng Website, các trang mạng xã hội làm kênh thu hút, tập hợp thanh niên trên Internet, chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập trên Internet. Phát động phong trào thi đua “*Day tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học*”.⁽⁷⁾

2.2. Giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức, các kỹ năng mềm, kiến thức về lịch sử các dân tộc, quốc gia trên thế giới thông qua các lớp học, các buổi tập huấn, các buổi giao lưu, các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dã ngoại... Đã tổ chức 140 cuộc, có 61.668 lượt học sinh, sinh viên tham dự.

2.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lồng ghép trong các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tập huấn, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ kỹ năng nhằm đoàn kết các lực lượng thanh niên, trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn, trào lưu xã hội tiêu cực, phi văn hóa.

2.4. Thực hiện Hành trình sứ trẻ Đồng Khởi – Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng các cấp bộ đoàn trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ⁽⁸⁾. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động của học sinh, sinh viên chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiến máu nhân đạo; tình nguyện bảo vệ môi trường và tổ chức các cuộc thi về chủ đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đã thu hút 39.989 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh – sinh viên tham gia.

2.5. Phát triển mạnh mẽ có định hướng hoạt động các câu lạc bộ học thuật, sở thích. Phát động trong sinh viên, giảng viên trẻ phong trào sáng tạo trẻ với phương châm “*Sáng tạo để phát triển*” như Cao Đăng Bến Tre, Cao Đăng nghề Đồng Khởi. Đã có 2 câu lạc bộ nghiên cứu khoa học với 22 đề tài sáng kiến khoa học.

(7) Đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ trẻ; thi đua giảng dạy tốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức các tiết học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn.

Đoàn trường đã tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình: học vượt, đôi bạn cùng tiến, hành trình vui học cấp Chi đoàn, điểm tốt rút thăm, Câu lạc bộ học tập... đối với học sinh, sinh viên.

(8) Cụ thể các phong trào: “*Ngày chủ nhật xanh*” – ra quân vệ sinh trường lớp gắn với việc xây dựng trường xanh – sạch – đẹp – thân thiện; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; đẩy mạnh triển khai các hoạt động của học sinh, sinh viên chung tay xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công trình thanh niên “*Nuôi heo đất*”, “*chăm sóc bồn hoa*”, “*xây dựng công viên sân trường*”

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào vì đàn em thân yêu được đoàn viên, học sinh tham gia thực hiện tốt, nhân dịp tết trung thu, các cấp bộ đoàn trường học đã thực hiện trên 32.000 lồng đèn, 5.000 bánh trung thu tặng thiếu nhi khó khăn, hỗ trợ, tu sửa 26 ngôi nhà tình nghĩa, giúp đỡ 154 gia đình thương binh liệt sỹ với số tiền hơn 570 triệu đồng.

3. Phong trào “Đông hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Phối hợp công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ôn, quỹ phát triển tài năng dành cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn, Hội, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên với số tiền 119 triệu đồng; phối hợp với báo Tuổi trẻ, tổ chức phi chính Hàn Quốc thường xuyên tặng quà, học phẩm, học bổng cho các em học sinh. Tổ chức văn nghệ gây quỹ, vận động nguồn lực xã hội trao học bổng hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập...

3.2. 100% Đoàn trường, Trung tâm GDTX tổ chức cho Học sinh học tập tốt môn Giáo dục hướng nghiệp, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổ chức tốt hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đông đảo đoàn viên, thanh niên học sinh; tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn vay vốn từ Quỹ tín dụng học tập cho học sinh, sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã 485 học sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền 3.462.500.000 đồng.

3.3. Giới thiệu cho Đoàn viên các website hỗ trợ việc làm, trung tâm giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, phát triển mô hình “*Dạy nghề tại chỗ*”, “*ngày hội việc làm*” sau khi tốt nghiệp THPT; tổ chức các cuộc thi, hội thi, các buổi triển lãm về các lĩnh vực nghề trong các trường trung cấp và dạy nghề. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về tính chuyên nghiệp và tác phong làm việc công nghiệp.

3.4. Chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao được chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng: bóng đá nam - nữ, bóng chuyền nữ, cầu lông nam – nữ, bơi lội, điền kinh, giao lưu văn nghệ, Hội thi dân vũ, cắm hoa nghệ thuật, Hội thi nấu ăn, thiết kế kỷ yếu chào mừng 20/11, Liên hoan học sinh, sinh viên thanh lịch, Hội thi Tiếng hát thời hoa đỏ.⁽⁹⁾

3.5. 100% đoàn trường tổ chức tập huấn kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt kỹ năng sống văn minh và ứng xử có văn hóa thông qua các diễn đàn, các buổi sinh hoạt, học làm người có ích.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Tiến hành Đại hội 100% Chi đoàn ngay từ đầu năm học nghiêm túc, chất lượng. Đầu năm học, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn triển khai tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường, có 33 trường thực hiện thành công việc bầu Bí thư Đoàn trường là học sinh, đã đi vào hoạt động tương đối tốt, phát huy được vai trò của đoàn viên, học sinh trong hoạt động Đoàn trường học. Đảm bảo mỗi tháng 01 tiết sinh hoạt Đoàn cho 01 Chi đoàn.

(9) Phát triển mạnh mẽ hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích: như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ guitar, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ, liên hoan các đội nhóm kỹ năng, tiêu biểu là đơn vị huyện Mỏ Cây Bắc, Mỏ Cây Nam, Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi, Cao đẳng Bến Tre.

4.2. Việc xây dựng “Chi đoàn mạnh” trong đó có tiêu chí *xây dựng văn hóa học đường* được đoàn trường quan tâm và thực hiện tốt, hình thức sinh hoạt Chi đoàn có đổi mới thu hút được đoàn viên tham gia nhiều hơn.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn trường học từ cấp tỉnh đến cấp trường năm học 2014 – 2015. Qua đó nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ Chi đoàn về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp thực hiện sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm từng tháng. Triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên đến 100% đoàn viên.

4.3. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt đề cao tính “*Nêu gương*”, “*Phong cách*” trong đội ngũ cán bộ Đoàn theo Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nâng cao vai trò của giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn, có hình thức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu, nhất là vào các dịp 20/11, 26/3. Củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nâng cao vai trò của giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách của Đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.4. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết Đảng viên mới luôn được Chi ủy và Đảng ủy các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng quan tâm và thực hiện tốt, chú trọng vào chất lượng Đảng viên trẻ.⁽¹⁰⁾

4.5. Hội Sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên các trường Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Nghề Đồng Khởi được củng cố thường xuyên và hoạt động tốt; vai trò của Đoàn thanh niên trong hoạt động Hội được phát huy.

Hội Liên hiệp thanh niên trong các trường THPT thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động dưới sự định hướng của Đoàn. Thu hút trên 80% thanh niên vào tổ chức Hội.

100% cơ sở Đoàn tổ chức đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với Ban Giám hiệu nhà trường, Chi, Đảng ủy để nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng của thanh niên trong trường học.

4.6. Đoàn các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động Đoàn để kịp thời nhân rộng mô hình mới đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở Đoàn.

4.7. Công tác phát triển đoàn viên luôn được quan tâm và thực hiện tốt. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Bí thư Đoàn trường THPT là học sinh cho 33/33 đơn vị.

(10) Trong năm đã giới thiệu 443 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã phát triển 121 đảng viên, trong đó 73 đảng viên là học sinh, sinh viên. Tập trung việc thành lập và hướng dẫn hoạt động, sinh hoạt các Chi hội thanh niên lớp 10.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt đạt được

Các nội dung chương trình hoạt động của năm được triển khai từ đầu năm học. Việc học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, chương trình, cuộc vận động của Đoàn đều được triển khai thực hiện.

Hướng dẫn Liên tịch với sở Giáo dục và Đào tạo về việc 01 tháng dành một tiết sinh hoạt Đoàn và định kỳ hàng tháng Ban Chấp hành Đoàn trường làm việc với Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường để báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Đoàn trường đã được áp dụng tại các trường.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội từng bước đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu dạy người, được sự đón nhận rất lớn từ giáo viên và tham gia tích cực của học sinh. Từ đó hạn chế trường hợp học sinh lợi dụng các mạng xã hội để trêu xấu, nhục mạ giáo viên.

Đồng chí Bí thư Đoàn trường là học sinh phát huy được vai trò, trách nhiệm, từng bước nâng cao kỹ năng lãnh đạo, điều hành. Đề ra các nội dung hoạt động phù hợp với học sinh, vai trò đồng chí trợ lý thanh niên được phát huy tốt, nhất là trong việc đào tạo, rèn luyện đồng chí Bí thư Đoàn trường trưởng thành.

Qua hoạt động Đội hình Niềm tin xanh đã có sự thay đổi rõ rệt về nhân thức cũng như việc làm của học sinh. Các em trở nên mạnh dạn hơn; ý thức tập thể, tinh thần đoàn kết được nâng lên. Tinh thần xung kích, tình nguyện được thể hiện khá tốt; xóa đi được cái tôi của bản thân, biết hòa đồng, chia sẻ công việc lẫn nhau và bỏ đi sự ngại khó, ngại khổ, sống thụ hưởng, ỉ lại, trông chờ vào người khác, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Tồn tại

Công tác giáo dục của đoàn có tập trung thực hiện nhưng chưa đồng bộ, các nội dung có đến được với đông đảo đoàn viên thanh niên nhưng chất lượng chưa cao: Nghị quyết của Đoàn có triển khai, việc tuyên truyền về các Luật có đến với đoàn viên, học sinh nhưng hiệu quả chưa nhiều; nhiều học sinh đã biết luật nhưng vẫn còn vi phạm luật đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, tai nạn đuối nước còn xảy ra. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên có quan tâm nhưng chưa thật được chú trọng; vẫn còn học sinh vi phạm đạo đức, lối sống.

Cán bộ Đoàn trường học thường xuyên thay đổi nên công tác tổ chức còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của học sinh – sinh viên trên các trang mạng xã hội có quan tâm, nhưng biện pháp kiểm soát chưa chặt chẽ.

Hội Hội liên hiệp thanh niên của các trường Trung học phổ thông hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm một lần, chế độ chính sách cho đồng chí Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam của trường gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn trường học tỉnh Bến Tre năm học 2014 – 2015, trình các cấp lãnh đạo theo dõi, tiếp tục chỉ đạo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban TNTH TW Đoàn;
- Ban TNNT TW Đoàn;
- BTV Tỉnh đoàn;
- BGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo;
- BTV các Huyện – Thành đoàn,
Đoàn trường trực thuộc;
- Ban TTN TH;
- Lưu VT



Trần Tú Anh